



เอกสารข่าวต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nrd@parliament.go.th

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประมวลข่าวต่างประเทศ

มาเลเซีย

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรมาเลเซียเดินทางเยือนอิหร่านเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับทวิภาคี

• **มาเลเซีย : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมมาเลเซียเดินทางเยือนอิหร่านเพื่อนส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับทวิภาคี (วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)**

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สำนักข่าวซินหัวและสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า นาย Mah Siew Keong รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมมาเลเซียพร้อมคณะรวม ๒๕ คน มีกำหนดเดินทางมาเยือนอิหร่านในวันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคีระหว่างกันของทั้งสองฝ่าย

ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลา ๒ วัน นาย Keong มีกำหนดการพบปะหารือกับนาย Mohammadreza Nematzadeh รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นาย Mahmoud Hojjati รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตร และ นาย Nobakht Haqiqi ประธานคณะกรรมการสุขภาพแห่งรัฐสภาอิหร่านด้วย

นอกจากนี้ นาย Keong จะเข้าร่วมการสัมมนาและเข้าร่วมงานนิทรรศการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับอิหร่านในด้านป่าไม้ ยางพารา และน้ำมันปาล์มด้วย

ทั้งนี้ นาย Marzieh Afkham เอกอัครราชทูตอิหร่านประจำมาเลเซีย กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิหร่าน – มาเลเซีย ครั้งที่ ๘ จะจัดขึ้นในอนาคตอันใกล้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ พร้อมกันนี้ เอกอัครราชทูตอิหร่านได้กล่าวถึง การจัดสัมมนาเรื่องการค้ากับอิหร่าน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ในประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และหวังว่าการจัดงานในลักษณะดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการส่งออกและสนับสนุนให้มีการส่งเสริมด้านการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศด้วย

อย่างไรก็ดี ด้านแหล่งข่าว ระบุว่า ทั้งสองประเทศจะมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมสนับสนุนความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคีด้านเศรษฐกิจหลังการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ ก่อนหน้านี้ เมื่อต้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ นาย Mahmoud Vaezi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นประธานร่วมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิหร่าน – มาเลเซีย กล่าวว่า ได้มีการคาดการณ์มูลค่าทางการค้าระหว่างสองประเทศจะเพิ่มมากขึ้น ๕ เท่าในอีกสองปี

อนึ่ง นาย Hassan Rouhani ประธานาธิบดีอิหร่านได้เดินทางเยือนกรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ โดยได้กระตุ้นให้ทั้งสองฝ่ายดำเนินการประกอบธุรกรรมด้านเศรษฐกิจโดยมุ่งส่งเสริมให้มีความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจให้มีความก้าวหน้าเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยนาย Rouhani ได้กล่าวเสริมว่า รัฐบาลทั้งสองฝ่ายยังได้สนับสนุนด้านการลงทุนและการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจในครัวเรือนด้วย พร้อมกันนี้กล่าวว่า ภาคเอกชนควรตระหนักถึงขีดความสามารถของทั้งสองประเทศและใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ของทั้งสองฝ่ายเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นความยิ่งขึ้นในทุกมิติ

ที่มา : สำนักข่าวซินหัว วันอาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ Source - Xinhua News Agency (Eng)

: <http://www.china.org> วันอาทิตย์ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

: www.ipu.org สหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union) วันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

: www.eastasiawatch.in.th วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

: www.cia.gov (สำนักข่าวกรองกลาง สหรัฐอเมริกา)

: www. HJ/MA <http://www.tehrantimes.com/news/410713/Malaysian-trade-delegation-to-arrive-in-iran-tomorrow> วันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

นางสาวธรวดารา มุสลิกะโปดก
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐